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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี 2566 

วันที่  24  พฤษภาคม  2566  เวลา 10.00 น.  เปน็ต้นไป 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด ส านักงานเทศบาลต าบลบา้นตาด  ชั้น 2 

สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม  
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสงกา รัตนงาม รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สงกา  รัตนงาม  
2 นางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สุภาพร  สร้อยโพธิ์  
3 นางสาวปรางทอง  อนุอัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด ปรางทอง  อนุอัน  
4 นางสุจิตรา  สอนสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สุจิตรา  สอนสุภาพ  
5 นายเทพริทธ์  ประทุมสอน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด เทพริทธ์  ประทุมสอน  
6 นายสมจิต  จันทร์ชิรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สมจิต  จันทร์ชิรัตน์  
7 นายทรงศักดิ์  พลน้ าเท่ียง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด ทรงศักดิ์  พลน้ าเท่ียง  
8 นายสิทธิ์พงษ์  อินทร์ค าดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สิทธิ์พงษ์  อินทร์ค าดี  
9 นางสุมาลี  โฮมชัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สุมาลี  โฮมชัย  

10 นายสุวิทย์  พิมพ์ศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สุวิทย์  พิมพ์ศรี  
11 นายไทยแลนด์  ไชยเทพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด ไทยแลนด์  ไชยเทพ  
12 นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด วชิรวิชญ์  ภาวะชาติ  

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  ลาป่วย  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายชาตรี  สารีจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด ชาตรี  สารีจันทร์  
2 นายช านาญ  มาดขาว รองนายกเทศมนตรี ช านาญ  มาดขาว  
3 นางสุดถนอม  อินทมล รองนายกเทศมนตรี สุดถนอม  อินทมล  
4 นายสุรชัย  มาสุข เลขานุการนายกเทศมนตรี สุรชัย  มาสุข  
5 นายสมัย  น้อยรามศูนย์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สมัย  น้อยรามศูนย์  
6 นางกิ่งมณี  วาโย   รองปลัดเทศบาล กิ่งมณี  วาโย  

7 นายวิโรจน์  สรรพกิจบ ารุง รองปลัดเทศบาล วิโรจน์  สรรพกิจบ ารุง  

8 นายนิมิตร์  บุตรศรีน้อย ผู้อ านวยการกองช่าง นิมิตร์  บุตรศรีน้อย  

9 นายอลงกรณ์  กัณหา ผู้อ านวยการกองการศึกษา อลงกรณ์  กัณหา  

10 นางสาวณัฐพัชร์  รุ่งเรืองงามชีพ ผ็อ านวยการกองคลัง ณัฐพัชร์  รุ่งเรืองงามชีพ  

11 นางธีรประภา  ทองวิเศษ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ธีรประภา  ทองวิเศษ  

12 นางสาวนวลจันทร์  สนิทชน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ นวลจันทร์  สนิทชน  
13 นางสาวณัฏฐพิชา  ราชแข็ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง ณัฏฐพิชา  ราชแข็ง  

14 นางนฤมล  ซอเรต์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ นฤมล  ซอเรต์  
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15 นางสาวพัทธนันท์  โคตรศรีวงษ์ นักทรัพยากรบุคคล พัทธนันท์  โคตรศรีวงษ์  
16 นางสาวสุภาดา  ขุนวงษา นักพัฒนาชุมชน สุภาดา  ขุนวงษา  
17 นางกนิษฐาพร  เกษรราช นักวิชาการตรวจสอบภายใน กนิษฐาพร  เกษรราช  

18 สิบเอกสุรศักด์ิ  แสงศิลา เจ้าพนักงานธุรการ สุรศักด์ิ  แสงศิลา  
19 นางสาวจีรจันทร์  ค าปิคา ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จีรจันทร์  ค าปิคา  
20 นางสาวศิรประภา  บุดดีค า ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ศิรประภา  บุดดีค า  

เร่ิมประชุมเวลา 10.00  น.  เมื่อท่ีประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ เลขานุการสภา
เทศบาลฯ กล่าวเชิญนายสงกา  รัตนงาม  รองประธานสภาเทศบาลต าบล
บ้านตาด  ปฏิบัติหน้าท่ีประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านตาดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น(ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2554 ข้อ  17  ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด ด าเนินการเพื่อ
เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี ๒๕๖6 ตาม
ระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านท่ีเคารพ การประชุมใน
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจ าปี ๒๕๖6   เวลา  ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
บ้านตาด ได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วปรากฏว่าครบ  ผมขอเชิญรอง
ประธานสภาเทศบาล  ขึ้นปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาเทศบาล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2554 ข้อ  17 รองประธานสภาท้องถิ่นมีหน้าท่ี
ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในกิจการอันเป็นอ านาจหน้าท่ีของ
ประธานสภาท้องถิ่น  หรือปฏิบัติการตามท่ีประธานสภาท้องถิ่น
มอบหมาย และในวรรคสองในกรณีท่ีไม่มีประธานสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่
อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าท่ี  ให้รอง
ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาท้องถิ่น  โดยให้
น าความในข้อ  26 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  ด าเนินการเปิด
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี ๒๕๖6 ตามระเบียบวาระ
การประชุม ต่อไป 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
     -แนะน าพนักงานเทศบาล    

  1. นางนฤมล  ซอเรต์  ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
                                           2. นางสาวพัทธนันท์ โคตรศรีวงษ์ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
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นายสงกา  รัตนงาม 
รองประธานสภาเทศบาล 
 

เข้าสู่การประชุมสภาต าบลบ้านตาด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจ าปี  พ.ศ.
2566  ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  มีดังนี้ 
1.แนะน าตัวพนักงานเทศบาล  1.นางนฤมล ซอเรต์ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย
อ านวยการ  เชิญแนะน าตัวครับ 

นางนฤมล  ซอเรต์ 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน      
นางนฤมล  ซอเรต์  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  เป็นพนักงานเทศบาลท่ี
ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ค่ะ 

นายสงกา  รัตนงาม 
รองประธานสภาเทศบาล 

เชิญพนักงานเทศบาล  นางสาวพัทธนันท์ โคตรศรีวงษ์ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
แนะน าตัว  เชิญครับ 

นางสาวพัทธนันท์ โคตรศรีวงษ์ 
นักทรัพยากรบุคคล 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน      
นางสาวพัทธนันท์ โคตรศรีวงษ์ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เป็นพนักงานเทศบาลท่ี
ย้ายมาด ารงต าแหน่งเมื่อวันท่ี  1 พฤษภาคม 2566 ค่ะ 

ที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  ๒.๑  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
                                  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     
การรับรองรายงานการประชุม  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจ าปี  2566  เมื่อวันท่ี  5  เมษายน 2566     
โดยรายงานการประชุมท้ังหมด  มีท้ังหมด  18  หน้ากระดาษ  โดยในระเบียบ
วาระท่ี  1  เป็นเรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  ระเบียบวาระท่ี 2 เป็น
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ซึ่ งเป็นการรับรองรายงานการประชุม           
2 ครั้ง  คือ   
1.รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  
2566  เมื่อวันท่ี  15  กุมภาพันธ์  2566  โดยรายงานการประชุม ดังกล่าว  
มีจ านวนท้ังหมด  21  หน้ากระดาษ 
2.รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งท่ี  2  ประจ าปี  
2566  เมื่อวันท่ี  2  มีนาคม  2566  โดยรายงานการประชุม ดังกล่าว       
มีจ านวนท้ังหมด  12  หน้ากระดาษ 
และในระเบียบวาระท่ี  3  เป็นเรื่องเสนอพิจารณา  ในการประชุมครั้งนั้นเป็น
การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมท้ังหมด  25  โครงการ  และในระเบียบวาระ  
ท่ี 4  เรื่อง  อื่นๆ  โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล  4 ท่านได้สอบถาม  คือ       
นายไทยแลนด์  ไชยเทพ,นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน ,นายสงกา  รัตนงาม    
และนางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์  โดยมีท่านประธานสภาเทศบาลและท่านรอง
นายกเทศมนตรี  นายช านาญ  มาดขาวเป็นผู้ตอบค าถาม  อีกท้ังคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว    
จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ตรวจดูทีละหน้าว่ามีผู้ใดจะแก้ไขตรง
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ใหนหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอให้ท่านประธานสภาเทศบาล  ขอมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาฯ เป็นล าดับต่อไป     

นายสงกา  รัตนงาม 
รองประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายต่อรายงานการประชุมข้างต้นอีก
หรือไม่   

นางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉัน  นางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้อแก้ไขข้อความ
ในหน้าท่ี  17  ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อื่นๆ กรณีการสอบถามเรื่อง
การติดต้ังเครื่องปรับอากาศให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ครั้งนั้นดิฉัน  นางสาว
สุภาพร  สร้อยโพธิ์  ไม่ได้เป็นผู้สอบถามแต่เป็น     นางสาวปรางทอง  
อนุอัน  เป็นผู้สอบถามและได้สอบถามอยู่  2  เรื่อง  คือ  เรื่องติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศนี้และเรื่องการซ่อมหลังคาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ท่ี  
11  ค่ะ  จึงเรียนให้ท่ีประชุมได้พิจารณา 

นายสงกา  รัตนงาม 
รองประธานสภาเทศบาล 

ขอให้ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาล  แก้ไขให้เรียบร้อยครับ มี ท่านใดจะ
ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ หรือจะเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ 

นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผม นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน สมาชิกสภาเทศบาล อยากเรียน
สอบถามเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ ครับ  ในโครงการท่ี 1 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางด้วยการเสริมผิวแอลส์ฟัลท์ติกคอนกรีตบ้าน
ตาด  หมู่ท่ี 1 (ซอยสามแยกอนามัย)และโครงการท่ี 2 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกบ้านตาด  หมู่ท่ี 1 (ซอยหลัง 
รพ.สต.บ้านตาด) อยากเรียนสอบถามเพื่อความเข้าใจว่าซอยสามแยก
อนามัยและซอยหลัง  รพ.สต.บ้านตาด  เป็นถนนสายเดียวกันหรือไม่ครับ 

นายสงกา  รัตนงาม 
รองประธานสภาเทศบาล 

กรณีนี้ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีตอบค าถามแก่สมาชิกสภาเทศบาลด้วย
ครับ  เชิญครับ 

นายชาตรี  สารีจันทร์ 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผม นายชาตรี  สารีจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด  ขอตอบ
ถามท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ซอยสามแยกอนามัยและซอยหลัง รพ.สต.
บ้านตาด  เป็นถนนคนละสายกันครับ   

นายสงกา  รัตนงาม 
รองประธานสภาเทศบาล 
 

มสีมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายต่อรายงานการประชุมข้างต้นอีก
หรือไม่  หากไม่มีแล้ว ประธานฯจะขอมติท่ีประชุมในล าดับต่อไป        
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสมัย 
สามัญวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจ าปี ๒๕๖6 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน ๒๕๖6 
โปรดยกมือขึ้น 
 
 
 



๕ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 9 เสียง 
                 ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
งดออกเสียง 1 เสียง (๑. นายสงกา  รัตนงาม รองประธานสภาปฏิบัติ  
                            หน้าท่ีประธานสภาเทศบาล) 
ไม่มา(ลา)  2  (1.นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี  ประธานสภาเทศบาล)                                       

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
 3.๑  ญัตติคณะผู้บริหาร  เลขที่ 06/2566 เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2566 (ส านักปลัดเทศบาล ) 

นายสงกา  รัตนงาม 
รองประธานสภาเทศบาล 
 
 

ญัตติคณะผู้บริหาร  เลขท่ี 06/2566 เรื่อง  ขออนุมั ติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 (ส านักปลัดเทศบาล)  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อ
ท่ีประชุมสภาแห่งนี้ 

นายชาตรี  สารีจันทร์ 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายชาตรี  สารีจันทร์  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด ขอเสนอ
ญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านตาดเพื่อขอรับความเห็นชอบอนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ         
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ
เทศบาลต าบลบ้านตาดและผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้ให้ความ
เห็นชอบแล้วโดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖5  เป็นต้นมา 
บัดนี้ เทศบาลต าบลบ้านตาด     มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ท้ังนี้ สามารถกระท าได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๖๓ 
หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ  โอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
เหตุผล ส านักปลัด  เทศบาลต าบลบ้านตาด มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด



๖ 
 

ต่อประชาชน จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ดังนี้ 

โอนลด  
 

๑. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ต้ังไว้  150,000 
บาท 

             เพื่อจ่ายตามโครงการกั้นห้องท างาน  ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบล   บ้านตาดก าหนดเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2565 หน้า 9 ล าดับท่ี 1 

 
 
 

            ปรากฏในด้านปรากฏในด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป    งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน งบประมาณต้ังไว้ 150,000 บาท  
คงเหลือก่อนโอน จ านวน 98,000 บาท โอนลดจ านวน  55,0๐๐  
บาท  ยอดคงเหลือหลัง โอนลด จ านวน 43,000 บาท 
รวมงบประมาณที่ขอโอนลด 1 รายการ  เป็นจ านวนเงิน  55,0๐๐  
บาท     (ห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

2. แผนงานบริหารทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
งบลงทุน 

      หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

               รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ส านักงาน        ต้ังไว้  ๒2,๐๐๐ บาท 

 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
ใช้ปฏิบัติราชการในส านักปลัดเทศบาล ๑ เครื่อง จอขนาด ไม่น้อยกว่า 
๒๑ นิ้ว เครื่องละ  22,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน  22,๐๐๐  บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจ าปี 
๒๕๖6ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารท่ัวไป แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงินจ านวน  
22,๐๐๐  บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
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3. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 

  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
               ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 รายการ  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer)  ต้ังไว้ 8,0๐๐  บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) ใช้ปฏิบัติราชการในส านักปลัดเทศบาล  ๑ 
เครื่อง เครื่องละ 8,0๐๐  บาท รวมเป็นเงิน  8,0๐๐  บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัล  เพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจ าปี 
๒๕๖6  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารท่ัวไป แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงินจ านวน    
8,0๐๐  บาท (แปดพันบาทถ้วน) 

4. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 

  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
               ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน    

รายการ ตู้เก็บวัสดุดับเพลิง        ต้ังไว้  2๕,๐๐๐  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บวัสดุดับเพลิง จ านวน  1 หลัง ท้ังนี้

เป็นครุภัณฑ์ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจ าเป็นต้องใช้ราคาใน
ท้องตลาด  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารท่ัวไป แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป   งานบริหารท่ัวไป งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงินจ านวน  
25,๐๐๐  บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)    
รวมงบประมาณโอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่รวม 3 รายการ  เป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น   55,0๐๐  บาท(ห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดท่ี 
๔ การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย ข้อ ๒๗ การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอต่อสภา
เทศบาลต าบลบ้านตาดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้โอน เงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2566 (ส านักปลัด) ต่อไป 
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นายสงกา  รัตนงาม 
รองประธานสภาเทศบาล 
 
 

ก่อนท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลจะได้มีการอภิปรายในญัตตินี้  ขอให้ท่าน
ปลัดเทศบาล  ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล ได้ช้ีแจงรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ว่าญัตตินี้ เป็นไปตาม
ระเบียบหรือไม่อย่างไร เชิญครับ 

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติคณะผู้บริหาร  เลขท่ี 06/2566 
เรื่อง    ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  กระท าโดยอาศัยอ านาจตามข้อ 27       
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดท่ี ๔ การโอนและแก้ไข
เปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น  ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของสภาเทศบาลท่ีจะให้ความ
เห็นชอบถูกต้องแล้วครับ 

นายสงกา  รัตนงาม 
รองประธานสภาเทศบาล 
 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  หากประสงค์จะอภิปราย
ขอให้   ยกมือขึ้น  เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาลจึงขอ
รายงานตัวต่อท่ีประชุม  และด าเนินการอภิปราย  มีท่านใดประสงค์จะ
อภิปรายหรือไม่ หากไม่มีแล้ว ประธานฯจะขอมติท่ีประชุมในล าดับต่อไป 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2566 (ส านัก
ปลัดเทศบาล) 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 9 เสียง 
                   ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 

งดออกเสียง 1 เสียง (๑. นายสงกา  รัตนงาม รองประธานสภาปฏิบัติ  
                      หน้าท่ีประธานสภาเทศบาล) 

ไม่มา(ลา)  2  (1.นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี  ประธานสภาเทศบาล)                                       

3.2  ญัตติคณะผู้บริหาร  เลขที่ 07/2566 เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายสงกา  รัตนงาม 
รองประธานสภาเทศบาล 
 

ญัตติคณะผู้บริหาร  เลขท่ี 07/2566 เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ส านักปลัดเทศบาล) เชิญท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุมสภาแห่งนี้ 

นายชาตรี  สารีจันทร์ 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายชาตรี  สารีจันทร์  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด ขอเสนอญัตติ
ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านตาดเพื่อขอรับความเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 



๙ 
 

หลักการ ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ          

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ของเทศบาล
ต าบลบ้านตาดและผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้ให้ความเห็นชอบแล้วโดยมีผล
บังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖5  เป็นต้นมา บัดนี้ เทศบาลต าบลบ้านตาดมี
ความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ท้ังนี้ สามารถกระท าได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔  การ
โอนและการแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายใน    งบลงทุน โดยการ โอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 
เหตุผล ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านตาด ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ซึ่งปรากฏว่างบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอ จึงมีความ

จ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๖  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จึงขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย      ดังรายการต่อไปนี้   

1. โอนลด   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ต้ังไว้ 250,๐๐๐ บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น เปล่ียนกระบะ

ท้ายของรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์   
            รถยนต์ส่วนกลาง ซ่อมแซมเปล่ียนหัวบรรทุกน้ าอเนกประสงค์  
รถยนต์ส่วนกลาง เปล่ียนถังบรรจุน้ าของรถบรรทุกน้ า เปล่ียนระบบไฮดรอลิก 
ท าสีใหม่ท้ังคัน  เปล่ียนเครื่องยนต์ใหม่ ฯลฯ  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เป็นไปตามหนังสือท่ี มท 0808.2/ว1095  ลงวันท่ี 28  พฤษภาคม 2564    

 

           ปรากฏในด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร
ท่ัวไป งบด าเนินงาน 
          งบประมาณต้ังไว้    250,๐๐๐.–บาท  ใช้ไปแล้ว      0.- บาท 

ขณะนี้คงเหลือ      250,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ 250,๐๐๐.- บาท   
          คงเหลือหลังโอน     0.- บาท       (ศูนย์บาทถ้วน)   



๑๐ 
 

2. โอนลด   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ต้ังไว้  150,000 บาท 

            เพื่อจ่ายตามโครงการกั้นห้องท างาน  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
บ้านตาดก าหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม 
(ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2565 หน้า 9 ล าดับท่ี 1 

 
 
 

           ปรากฏในด้านปรากฏในด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน งบประมาณต้ังไว้  150,๐๐๐ – บาท 
            ใช้ไปแล้ว      107,000.- บาท 

  ขณะนี้คงเหลือ   43,000.- บาท    โอนลดครั้งนี้  43,000.-  บาท   
  คงเหลือหลังโอน     0.- บาท (ศูนย์บาทถ้วน)   

3. โอนลด   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   ต้ังไว้  42,๐๐๐  บาท 

             เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบจอสัมผัส จ านวน 7 
เครื่องๆละ 6,000  บาท เป็นไปตามหนังสือท่ี มท 0808.2/ว7181  ลงวันท่ี 
27  กันยายน  2565   

 
 
 

            ปรากฏในด้านปรากฏในด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน งบประมาณต้ังไว้  42,๐๐๐ – บาท    
            ใช้ไปแล้ว      38,430.- บาท 

  ขณะนี้คงเหลือ   3,570.- บาท     โอนลดครั้งนี้    3,570.-  บาท          
            คงเหลือหลังโอน     0.- บาท       (ศูนย์บาทถ้วน)   

            รวมโอนลดทั้งสิ้น  296,57๐.- บาท (สองแสนเก้าหม่ืนหกพันห้า
ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

1. โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   

            เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้



๑๑ 
 

ตามปกติ  
          เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว
1095  ลงวันท่ี  ๒8  พฤษภาคม  ๒๕64  
         ปรากฏในด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
งบด าเนินงาน 

 

        งบประมาณต้ังไว้   ๓๐๐,๐๐๐.– บาท  โอนเพิ่ม - บาท      
        ใช้ไปแล้ว  ๑87,๑7๐.50- บาท  ขณะนี้คงเหลือ ๑12,829.50.– บาท 
        โอนเพิ่มครั้งนี้ 1๕๐,57๐-  บาท คงเหลือหลังโอน 263,39๙.50.–บาท 
        (สองแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)   

2. โอนเพิ่ม 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบด าเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

             โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 
            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมหรือทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 
           เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) พ.ศ. 2565 
หน้า 7 ล าดับท่ี 1  
          ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  งบด าเนินงาน 
                  งบประมาณต้ังไว้   1๐,๐๐๐.– บาท    โอนเพิ่ม - บาท      
         ใช้ไปแล้ว             0- บาท             ขณะนี้คงเหลือ  1๐,๐๐๐.– บาท 
         โอนเพิ่มครั้งนี้   146,๐๐๐-  บาท  คงเหลือหลังโอน 156,000.– บาท 
        (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)   
       รวมงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม  2 รายการ เป็นจ านวนเงิน 296,57๐.- 
บาท (สองแสนเก้าหม่ืนหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
        ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดท่ี ๔  
การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านตาดเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย



๑๒ 
 

การโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 (ส านักปลัด) ต่อไป 

นายสงกา  รัตนงาม 
รองประธานสภาเทศบาล 
 
 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  หากประสงค์จะอภิปรายขอให้   
ยกมือขึ้น  เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาลจึงขอรายงานตัวต่อท่ี
ประชุม  และด าเนินการอภิปราย  มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ 

นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผม  นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน  สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเรียน
สอบถามเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) งบประมาณต้ังไว้เพียงแค่  10,000.-บาท  ใช่ไหมครับ  มันไม่
น่าจะอย่างน้อยต้องมีประมาณ  30,000.-  ขึ้นไปครับ  เรียนให้ได้พิจารณา
เพิ่มเติมเติมงบประมาณครับ 

นายสงกา  รัตนงาม 
รองประธานสภาเทศบาล 

ขอให้ท่านนายกเทศมนตรี  ได้ตอบค าถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลด้วยครับ  
เชิญครับ 

นายชาตรี  สารีจันทร์ 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ขอตอบค าถามท่านสมาชิกสภาเทศบาล  นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน  ตามญัตติ
นี้เป็นการขอโอนลดงบประมาณ  เพื่อโอนเพิ่มจ านวน  2  รายการคือโอนเพิ่ม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
และโอนเพิ่มในโครงการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) งบประมาณต้ังไว้เพียงแค่  10,000.-บาท  โอนเพิ่มครั้งนี้  เป็นเงิน  
146,000.บาท รวมกับ  10,000.-บาทท่ีต้ังไว้เดิมแล้ว เป็นเงิน 156,000.-
บาท  เรียนให้ท่านประธานสภาเทศบาลและ  สมาชิกสภาเทศบาลทราบครับ   

นายสงกา  รัตนงาม 
รองประธานสภาเทศบาล 
 
 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  หากประสงค์จะอภิปรายขอให้   
ยกมือขึ้น  เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาลจึงขอรายงานตัวต่อท่ี
ประชุม  และด าเนินการอภิปราย  มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ 

นางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน  
นางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเรียนสอบถาม
เกี่ยวกับเรื่องการโอนเพิ่มเพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมว่าทรัพย์สินท่ีเราจะ
ซ่อมแซมนี้จะใช้ในรายการอะไรบ้าง  

นายสงกา  รัตนงาม 
รองประธานสภาเทศบาล 

ขอให้ท่านปลัดเทศบาล ได้ตอบค าถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลด้วยครับ      
เชิญครับ 

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผม  นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ  ปลัดเทศบาล  ขอตอบค าถามท่านสมาชิก
สภาเทศบาล นางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์  การซ่อมแซมจะแบ่งเป็น  2  อย่างคือ  



๑๓ 
 

1)ซ่อมแซมใหญ่ได้แก่  การปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่อยู่ในหมวดครุภัณฑ์   
2)ซ่อมแซมปกติท่ัวไปในทรัพย์สินของเทศบาลทรัพย์สินของเทศบาลก็จะปรากฏ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560 ซึ่งได้ก าหนดว่าอะไรก็ตามแต่ท่ีปรากฎเป็นทรัพย์สินของ
เทศบาลนอกเหนือจากการปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ก็จะเป็นการซ่อมแซม
ทรัพย์สินท้ังหมด  เช่น  ซ่อมรถ  ซ่อมโต๊ะ  ซ่อมเก้าอี้   ซ่อมต่างๆ  ยกเว้นการ
ซ่อมถนน  ซึ่งอยู่ในหมวดครุภัณฑ์ของกองช่างอยู่แล้ว  อันมีกฎหมายก าหนดไว้
กว้างๆ  ว่าการซ่อมแซมทรัพย์สินหรือการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้อย่าง
ปกติ  และการซ่อมแซมมีหลักเกณฑ์บังคับใช้อย่างชัดเจนครับ  เรียนให้ท่าน
ประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบครับ 

นายสงกา  รัตนงาม 
รองประธานสภาเทศบาล 
 
 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  หากประสงค์จะอภิปรายขอให้   
ยกมือขึ้น  เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาลจึงขอรายงานตัวต่อท่ี
ประชุม  และด าเนินการอภิปราย  มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ 

นายไทยแลนด์  ไชยเทพ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผม  นายไทยแลนด์  ไชยเทพ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตสอบถาม
เกี่ยวกับการซ่อมรถบรรทุก  ถ้าเป็นไปได้อยากให้เป็นการซื้อใหม่จะดีกว่าครับ  
จากท่ีได้สังเกตได้ด าเนินการซ่อมมาแล้ว  4 -5 ปี  ท่ีผ่านมาดูแล้วไม่คุ้มค่ากับ
งบประมาณท่ีจ่ายไป  และขอสอบถามกรณีการซื้อโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบจอ
สัมผัสท่ีน าเสนอเป็นการซื้อเพื่อใช้งานส าหรับกองใหน  มีความจ าเป็นมากน้อย
แค่ใหน  ส่วนกรณีการทบทวนหรือการฝึกใหม่ในโครงการฝึกอบรมหรือทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ท่ีได้ต้ังงบประมาณไว้  10,000.-
บาทและจะโอนเพิ่ม  146,000.-บาท  นั้น  ผมเห็นว่าเป็นการดีเพราะเทศบาล
ต าบลบ้านตาด  ไม่มีการฝึกอบรมหรือทบทวนมานานแล้ว  เห็นสมควรครับ  ขอ
อนุญาตเรียนให้ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาครับ 

นายสงกา  รัตนงาม 
รองประธานสภาเทศบาล 

ขอให้ท่านนายกเทศมนตรี ได้ตอบค าถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลด้วยครับ      
เชิญครับ 

นายชาตรี  สารีจันทร์ 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล  นายไทยแลนด์  ไชยเทพ  และขอตอบ
ค าถามเกี่ยวกับเรื่องการซื้อโทรศัพท์  ครับ  ในญัตตินี้เป็นการโอนลดงบประมาณ
เพื่อโอนเพิ่มไปไว้ในค่าซอมแซมฯ  และโครงการฝึกอบรมหรือทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ส่วนโทรศัพท์ไม่ได้เป็นการซื้อแต่
เทศบาลได้ซื้อไปแล้ว  มีเงินคงเหลือ  3,570.-บาท จึงจะโอนลดเหลือ 0.-บาท  
ไปเป็นค่าใช้จ่ายค่าซอมแซมฯ  และโครงการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  เรียนให้ท่านประธานสภาเทศบาลและ  
สมาชิกสภาเทศบาลทราบครับ 

 
 

 
 



๑๔ 
 

นายสงกา  รัตนงาม 
รองประธานสภาเทศบาล 

 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  หากประสงค์จะอภิปรายขอให้   
ยกมือขึ้น  เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาลจึงขอรายงานตัวต่อท่ี
ประชุม  และด าเนินการอภิปราย  มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ 

นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผม  นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน  สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเรียน
สอบถามไปยังท่านนายกเทศมนตรีและท่านปลัดเทศบาลเกี่ยวกับการโอนเพิ่ม
งบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ในกรณีนี้สามารถใช้เป็นค่าซ่อมแซมเต็นท์ของหมู่บ้านได้หรือไม่  
เต็นท์ท่ีอยู่ตามหมู่บ้านช ารุดมากแล้ว และตามตัวหนังสือท่ีก ากับอยู่เต็นท์ก็เป็น
ช่ือเทศบาลต าบลบ้านตาด  อยากทราบว่าเป็นทรัพย์สินของเทศบาลหรือเป็น
ของหมู่บ้านครับและสามารถใช้งบประมาณนี้ซ่อมแซมได้หรือไม่ครับ 

นายสงกา  รัตนงาม 
รองประธานสภาเทศบาล 

ขอให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาล ได้ตอบค าถามท่านสมาชิกสภาเทศบาล    
ด้วยครับ เชิญครับ 

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ขอตอบค าถามท่านสมาชิกสภาเทศบาล  นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน  ค าว่า
ทรัพย์สินในท่ีนี้ก้หมายความรวมถึงทรัพย์สินของเทศบาลท้ังหมด  รวมท้ังเต็นท์ท่ี
อยู่ในทะเบียนครุภัณฑ์ด้วย  และท่านนายกเทศมนตรีได้รับทราบกรณีนี้แล้ว  จะ
ได้ด าเนินการหลังจากสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบ  ท่านสามารถเสนอค าร้อง
ท่ัวไปมายังเทศบาลต าบลบ้านตาด  และท่านนายกเทศมนตรีจะบริหารจัดการ
ตามล าดับความส าคัญ  เช่นการซ่อมรถบรรทุกน้ าอาจต้องมีการด าเนินการก่อน  
ซึ่งต่อจากนั้นก็อาจด าเนินการซ่อมหรือซื้อเต็นท์เป็นล าดับถัดไปครับ   

นายสงกา  รัตนงาม 
รองประธานสภาเทศบาล 
 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  หากประสงค์จะอภิปรายขอให้   
ยกมือขึ้น  เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาลจึงขอรายงานตัวต่อท่ี
ประชุม  และด าเนินการอภิปราย  มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มี
แล้ว ประธานฯจะขอมติท่ีประชุมในล าดับต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่าย ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2566 (ส านักปลัดเทศบาล) 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 9 เสียง 
                   ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 

งดออกเสียง 1 เสียง (๑. นายสงกา  รัตนงาม รองประธานสภาปฏิบัติ  
                  หน้าท่ีประธานสภาเทศบาล) 

ไม่มา(ลา)  2  (1.นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี  ประธานสภาเทศบาล)                                    

 

 

 



๑๕ 
 

3.3  ญัตติคณะผู้บริหาร  เลขที่ 08/2566 เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2566 (กองช่าง) 

นายสงกา  รัตนงาม 
รองประธานสภาเทศบาล 
 

ญัตติคณะผู้บริหาร  เลขท่ี 08/2566 เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองช่าง)  เชิญท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุมสภาแห่งนี้ 

นายชาตรี  สารีจันทร์ 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายชาตรี  สารีจันทร์  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด ขอเสนอญัตติต่อ
สภาเทศบาลต าบลบ้านตาดเพื่อขอรับความเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลกัการ ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ     เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 ของเทศบาลต าบลบ้าน
ตาด และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้อนุมัติแล้วโดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖5 เป็นต้นมา บัดนี้ เทศบาลต าบลบ้านตาดมีความจ าเป็นต้องขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖
6 ท้ังนี้  สามารถกระท าได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63  หมวด ๔ การโอนและ
แก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง     
ท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่             
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
เหตุผล กองช่าง เทศบาลต าบลบ้านตาด มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63  ฉะนั้น เพื่อให้การบริหารงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังรายการต่อไปนี้ 

 ๑. โอนลด  
 

            กองช่าง 
            แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 งาน   บริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
           งบ  บุคลากร 
           หมวด   เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
           ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง 
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           เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการท้องถิ่น และบริหารท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับ จ านวน 3 อัตรา เป็น
เวลา 12 เดือน  
            -  งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  103,200  บาท 
            -  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน  69,238.71  บาท   
           -  โอนลด จ านวน  8,000  บาท   
           -  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน  61,238.71 บาท 

งบประมาณที่ขออนุมัติโอนลด เป็นจ านวนเงิน 8,0๐๐ บาท(แปดพันบาทถ้วน) 

          ๒. โอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

          กองช่าง 
          แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

งาน   บริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
          งบ  ลงทุน 
          หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
          ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
          เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก ( Ink   
Tank Printer) จ านวน  8,000 บาท 
          เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึก (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

         - เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer , Copier และ Scanner 
ภายในเครื่องเดียวกัน 
         - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต 
        - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
        - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 30 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  
        - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
       - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
       - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 
x 1,200 dpi 
       - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
       - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า 
       - สามารถท าส าเนาสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
       - สามารถย่อขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
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       - มีช่องเช่ือมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง 
       - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือค่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
       - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
       - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดของกระดาษ  
เองได้ 

 

       งบประมาณท่ีขออนุมัติโอนเพื่อต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่  เป็นจ านวนเงิน 
8,0๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) 

   

       ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63  หมวดท่ี ๔ การโอน
และแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย ข้อ ๒๗ เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่นจึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านตาดเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 (กองช่าง) ต่อไป    

นายสงกา  รัตนงาม 
รองประธานสภาเทศบาล 
 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  หากประสงค์จะอภิปรายขอให้   
ยกมือขึ้น  เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาลจึงขอรายงานตัวต่อท่ีประชุม  
และด าเนินการอภิปราย  มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มีแล้ว 
ประธานฯจะขอมติท่ีประชุมในล าดับต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้
โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 (กองช่าง) 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 9 เสียง 
                   ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 

งดออกเสียง 1 เสียง (๑. นายสงกา  รัตนงาม รองประธานสภาปฏิบัติ  
                      หน้าท่ีประธานสภาเทศบาล) 

ไม่มา(ลา)  2  (1.นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี  ประธานสภาเทศบาล)                                     

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองอื่นๆ 
นายสงกา  
รัตนงาม 
รอง
ประธานสภา
เทศบาล 
 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  การประชุมวันนี้ 
ได้ด าเนินการครบทุกวาระแล้ว  เข้าสู่ระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ  สมาชิก         สภาเทศบาลท่าน
ใดประสงค์จะอภิปราย  หรือมีข้อสอบถามข้อปรึกษาราชการ  ท่านสามารถสอบถามในท่ี
ประชุมแห่งนี้ได้  เชิญครับ 

นายสมจิต  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสมจิต  
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จันทร์ชิรัตน์ 
สมาชิกสภา
เทศบาล 

จันทร์ชิรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  ก่อนอื่นต้องกล่าวขอบคุณไปยังท่านนายกเทศมนตรีท่ีได้
เล็งเห็นความส าคัญของถนนสาย     หลุบหวาย – อินทร์แปลง  ซึ่งท่านได้ด าเนินการเรียบร้อย
แล้วขอบคุณครับ  และขอญาตสอบถามเนื่องด้วยประชาชนฝากถามมาครับ  ถนนสายหลุบ
หวาย – อินทร์แปลงนี้ยังคงเหลือประมาณ  300  เมตรยังไม่ได้อยู่ในโครงการท่ีผ่านมา  ฝาก
ท่านนายกเทศมนตรีช่วยพิจารณาเพิ่มเติมด้วยนะครับ  อีกกรณีคือการพิจารณาเพิ่มเติมน้ า
ส าหรับบรรทุกน้ าของเทศบาลต าบลบ้านตาด หากเกิดเหตุฉุกเฉิน  อัคคีภัยต่างๆ  จะได้ระงับ
เหตุได้ทัน  เช่นในเขตหลุบหวาย-ป่าขาม   สุขสมบูรณ์  เมื่อมีเหตุฉุกเฉินขึ้นจะสามารถเติมน้ า
อย่างเร่งด่วนได้ครับ   

นายเทพริทธิ์  
ประทุมสอน 
สมาชิกสภา
เทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายเทพ
ริทธิ์  ประทุมสอน  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับการซ่อมแซมคอสะพาน  
บ้านอินทร์แปลง-บ้านผ่านศึก 3 หมู่  6  ซึ่งได้มีการซ่อมแซมไปแล้ว  อาจไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานฝนตกครั้งเดียวก็เป็นรู  ในเรื่องนี้ไม่ทราบซ่อมแซมอย่างไร  หรือว่าแรงอัดไม่ได้  อีก
กรณีคือถนนสายหลุบหวาย – อินทร์แปลงนี้ยังคงเหลือประมาณ  300  เมตร นั้น  ฝากท่าน
นายกเทศมนตรได้ดูแลให้ถนนเส้นนี้สัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้นครับ  และขอบคุณนายกเทศมนตรีท่ี
ได้ท างานอย่างรวดเร็ว  ผมได้เห็นตามส่ืออินเตอร์เน็ตแม้เสาร์-อาทิตย์ท่านนายกเทศมนตรีก็ยัง
ท างานอยู่  และขอฝากในเรื่องงบประมาณในปีงบประมาณหน้าฝากคณะบริหารของเทศบาล 
ให้พิจารณาถนนบ้านสุขสมบูรณ์-อินแปลง  ตรงนาแม่นีซึ่งช่างได้ไปส ารวจไว้แล้วว่าถนนมัน
แคบ       รถสวนกันไม่ได้ฝากท่านด้วยครับ 

นายไทย
แลนด์  ไชย
เทพ 
สมาชิกสภา
เทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายไทย
แลนด์  ไชยเทพ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตเสนอให้มีการซ่อมแซมห้องประชุมสภา
เทศบาลเก่า  ให้ประชาชนได้มาขอใช้  ส่วนห้องประชุมใหม่  ณ  ท่ีแห่งนี้ให้ใช้ส าหรั บการ
ประชุมภายในครับ   

นายทรงศักดิ์  
พลน้ าเท่ียง 
สมาชิกสภา
เทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายทรง
ศักด์ิ  พลน้ าเท่ียง  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตติดตามเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ใน
หมู่บ้าน  และประชาชนในหมู่บ้านผ่านศึก 2 หมู่ 4 ร้องเรียนมาเป็นจ านวนมากว่าถนนช ารุด  
สายทางระหว่างบ้านผ่านศึก 2 จะไปบ้านผ่านศึก 1 บริเวณร่องน้ าก่อนจะถึงทุ่งนาซึ่งตอนนี้
ก าลังเริ่มกัดเซาะถนนเข้ามาแล้วครับ  ฝนพึ่งตกเป็นครั้งแรกก็สามารถช ารุดขนาดนี้ถ้าปล่อยไว้
นานกลัวว่าจะท าให้ถนนทรุดได้ครับ ฝากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ด าเนินการด้วยครับ 

นางสุจิตรา  
สอนสุภาพ 
สมาชิกสภา
เทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน  นางสุจิตรา  
สอนสุภาพ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับการเคล่ือนย้ายหอถังน้ าท่ีเคย
ได้มีการประชุมกันไว้ ซึ่งประชาชนกลัวเนื่องจากเวลาลมพัดมีการโยกเยกอาจเกิดอันตรายกับ
ชาวบ้าน  และขอเสริมกรณีเดียวกับกับท่านทรงศักด์ิ  พลน้ าเท่ียง  ซึ่งประชาชนกล่าวเป็น
เสียงเดียวกันว่าได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก  ขอบคุณค่ะ 

 
นางสาว
สุภาพร  

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน  นางสาว
สุภาพร  สร้อยโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซม
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สร้อยโพธิ์ 
สมาชิกสภา
เทศบาล 

ประปาผิวดินบ้านป่าขามไม่ทราบว่าได้ด าเนินการไปถึงใหนแล้วคะ  ประชาชนสอบถามบ่อยๆ  
และรอการด าเนินการอยู่ค่ะ  กรณีท่ีสองคือเรื่องน้ าท่ีจะใช้ในการอุปโภคและบริโภค  ซึ่งการ
ประชุมเมื่อวันท่ี        2  มีนาคม  ท่านนายกเทศมนตรีได้แจ้งว่า  หลังจากท่ีได้รับความ
เห็นชอบแล้วในการจ่ายขาดเงินสมสม  ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้รับปากว่าจะด าเนินให้เร็วท่ีสุด  
จะด าเนินการในเร็วๆนี้หรือมีก าหนดการในวันใหน  ประชาชนฝากเรียนสอบถามมาค่ะ 

นายสงกา  
รัตงาม 
รอง
ประธานสภา
เทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายสงกา  
รัตนงาม สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเรียนสอบถามว่าถนนสายทางเศวตฉัตร  อยู่ระหว่างตรงข้าม
กับโรงสีข้าว  มีรถไปชนเสาล้มประมาณ 10 ต้น  ไม่ทราบทางเทศบาลจะสามารถด าเนินการ
แก้ไขได้หรือไม่ครับ 

นายชาตรี  
สารีจันทร์ 
นายกเทศมน
ตรี 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ขอตอบค าถามสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
ท่านเทพริทธิ์  ประทุมสอน  ท่ีสอบถามเกี่ยวกับการซ่อมเต็นท์  ท่ีอยู่ในหมวดการซ่อมแซมนั้น  
ก็ต้องดูด้วยว่าหมู่บ้านได้น าเต็นท์ของทางเทศบาลไปหาประโยชน์หรือเก็บค่าบ ารุงรักษากับ
ประชาชนหรือไม่  หากมีการด าเนินการดังกล่าวก็ให้หมู่บ้านด าเนินการซ่อมเองครับ  ส่วนหาก
ไม่มีการน าไปหาผลประโยชน์ก็ให้ท าค าร้องแจ้งเข้ามาเทศบาลจะด าเนินการซ่อมให้ครับและ
กรณีเรื่องถนนบ้านอินทร์แปลงท่ียังเหลืออยู่  300  เมตร นั้น  ขอดูงบประมาณก่อนครับ   
กรณีคอสะพานช ารุดนั้นให้ผู้อ านวยการกองช่างออกไปส ารวจดูว่าจะท าอย่างไรได้บ้าง  และ
ถนนบ้านสุขสมบูรณ์นั้นจะพิจารณากันอีกรอบว่าจะด าเนินการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมให้
ทุกท่านพิจารณาร่วมกันว่าจะเลือกโครงการอะไรและพิจารณาว่ามีในแผนพัฒนาเทศบาล
หรือไม่ถ้าไม่มีก็จะน าเข้าในแผนพัฒนาเทศบาลอีกรอบครับ 
ท่านสมจิต  จันทร์ชิรัตน์  เสนอจุดเติมน้ าส าหรับรถดับเพลิง  ผมเห็นด้วยกับกรณีนี้  และท้ังนี้
ต้องด าเนินการน าเข้าสู่แผนพัฒนาเทศบาลด้วยครับ  และเทศบาลยังมีจุดเติมน้ ารถดับเพลิงอีก 
1 จุดท่ีบ้านผ่านศึก 3 หมู่ท่ี 6 เดิมเคยใช้ได้กุญแจอยู่กับ  สุรชัย  สอนบาล  พนักงานจ้างท้ัว
ไป  ให้ส านักปลัดไปดูด้วยว่าใช้งานได้ไหม  และกรณีการสร้างจุดเติมน้ าส าหรับรถดับเพลิงนี้
ต้องน าเข้าสู่แผนพัฒนาและจึงสามารถน ามาไว้ในเทศบัญญัติครับ 
ท่านทรงศักดิ์  พลน้ าเท่ียง สอบถามเรื่องถนนผ่านศึก 2 หมู่ท่ี 1 นั้น  จะด าเนินการซ่อมแซม
ให้ท้ัง  2  แห่ง 
ท่านสุจิตรา  สอนสุภาพ  สอบถามเรื่องหอถังประปา  ให้ท าหนังสือมาจะเข้าไปดูว่าจะ
ด าเนินการอย่างไร  เพราะเป็นทรัพย์สินของส่วนราชการอื่น  หากเกิดความเสียหายเทศบาล
อาจต้องรับผิดชอบ 
ท่านสุภาพร  สรอยโพธิ์  สอบถามกรณีเรื่องประปา  หมู่ท่ี 7  ได้ลงมือด าเนินการแล้ววันนี้ครับ 
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